



กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร ๐-๒๑๔๑-๒๗๕๗
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๖๗๖ www.rlpd.moj.go.th



ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักสูตรรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

.....

๑. หัวข้อข่าว

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองพยาน ชั้น ๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายที่ทำงานทั้งในและต่างประเทศ โดยพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุม นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ว่าที่ร้อยตรีธนากร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ร้อยตำรวจโท ดร.อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นางสาวปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ดร.แดนทอง บริน ประธานที่ปรึกษาสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม และที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ เพื่อร่วมกันหารือหลักสูตรรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่จะใช้สำหรับดำเนินการในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการยกเลิกโทษประหารชีวิตตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

๒. สารของข่าว

การประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาหลักสูตรรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่จะใช้ดำเนินการในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้ในการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต พร้อมทั้งเพื่อรับทราบแนวทาง มาตรการต่างๆ มารองรับ หากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต

โดยในหลักอาชญาวิทยาแล้ว วัตถุประสงค์ที่ใช้ลงโทษผู้กระทำความผิดที่มีมาแต่สมัยโบราณและแพร่หลายที่สุด แม้กระทั่งในปัจจุบัน ระบบแรก คือ การลงโทษแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน (Punishment as a Retribution, retaliation or revenge) ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้น ซึ่งผู้กระทำความผิดสมควรจะได้รับการโต้ตอบด้วยการลงโทษอย่างสาสมกับความผิดที่ได้กระทำขึ้น เช่น ผู้ที่ฆ่าผู้อื่นตาย โดยเจตนา ก็สมควรจะได้รับการโทษให้ตายตกไปตามกัน ทั้งนี้ เพื่อเน้นให้เห็นผลกรรมที่ได้กระทำไว้ต่อผู้อื่นแต่ต่อมา เริ่มมีพัฒนาการว่า การลงโทษควรเป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขฟื้นฟู (Punishment as a means of Reformation or Rehabilitation) เพื่อเป็นการปรับปรุงและแก้ไขผู้กระทำความผิดโดยการใช้โทษจำคุกเพื่อขัดเกลาคิดใจ และนิสัย ให้กลับคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

จาก หลักทฤษฎีดังกล่าว จะเห็นว่า การลงโทษแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน หรือการฆ่าให้ตายตกไปตามกัน คงไม่อาจใช้ได้ดีเสมอไป เพราะแม้เราจะนำตัวผู้กระทำความผิดไปประหารชีวิต แต่ปัญหาอาชญากรรม

ในประเทศไทยเองก็มีอาจลดน้อยลงได้ กลับยิ่งจะสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้จะยังคงมีโทษประหารชีวิตก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนั้นหลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความสำคัญต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต เพราะกว่า ๑๔๐ ประเทศทั่วโลก ได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติแล้ว เช่น ประเทศออสเตรเลีย กัมพูชา แคนาดา ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมนี อังกฤษ สวีเดน สเปน เป็นต้น เหลืออยู่เพียง ๕๘ ประเทศเท่านั้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย ที่ยังใช้โทษประหารชีวิตอยู่ และประเทศไทยเองก็มักจะถูกกดดันจากนานาประเทศให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตเช่นกัน ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงเห็นว่าควรมีการรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในประเทศไทย เพราะหากกระบวนการยุติธรรมยังมีความเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติและตัดสินที่ผิดพลาด และนักโทษกว่าร้อยละ ๙๐ ในเรือนจำก็เป็นคนจน ไม่มีโอกาสต่อสู้คดี เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเองก็ควรที่ต้องกลับมาพิจารณาว่า “โทษประหารชีวิตจะช่วยลดอาชญากรรมได้จริงหรือ ๑ เพียงแค่ใช้ตัดสินกับคนไม่มีทางสู้คนจนเท่านั้น” ซึ่งเราในฐานะคนทำงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ประชาชน จึงไม่อาจละเลยหรือมองข้ามไปได้ แม้กระแสนักสังคมจะมองว่า “เราทำไมต้องมาดำเนินการเรื่องนี้ เรามาช่วยคนผิดหรือ แต่หากมองลึกๆ จริงๆ แล้ว “เราช่วยคนที่จะตกเป็นเหยื่อทางสังคมให้ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้นเอง”

รูปภาพกิจกรรม

